

## เดือนระวังแก้งต้น อ่างเป็น"ครูสภา" แจกรางวัลปลอม

นำเสนอเมื่อ : 10 ต.ค. 2559

"รองปลัด ศธ." แจก มีกลุ่มบุคคลอ่างเป็นครูสภาแจกรางวัลครู เผยมีครูปัตตานีโดนต้นกว่า 60 ราย ย้ำครูอย่าหลงเชื่อ หากมีการเรียกเงินให้สันนิษฐานว่าถูกหลอกทันที

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากครูในพื้นที่จังหวัดปัตตานีว่า มีกลุ่มบุคคลในชื่อ "กลุ่มศิลาบิรักชาติ" จัดโครงการมอบรางวัลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบ 70 ปี เป็นรางวัลเกียรติยศ "ครูผู้ทิศตน เพื่อพ่อของแผ่นดิน" ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวอ้างว่าเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่จัดโดยครูสภา และมีค่าใช้จ่ายในการรับรางวัล จำนวน 2,900 บาท โดยครูในพื้นที่ จำนวน 60 คน ได้รับเอกสารให้ไปรับรางวัลดังกล่าว จึงได้ชำระค่าลงทะเบียนและโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย พร้อมส่งเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวราชการและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านทางไอดีไลน์ Saen\_krudee จากนั้นจึงมีการนัดหมายให้ไปรายงานตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี แต่เมื่อครูไปตามเวลานัดหมายทางโรงแรมกลับแจ้งว่าไม่มีการจัดงานดังกล่าวแต่อย่างใด และต่อมาครูได้โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ปัตตานี เขต 1 และสำนักงานเลขาธิการครูสภาว่ามีการมอบรางวัลดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานยืนยันว่าไม่มีการมอบรางวัลดังกล่าวแต่อย่างใด

"ผมขอฝากไปยังข้าราชการครูทุกคนว่าครูสภามีการมอบรางวัลให้แก่เพื่อนครูทั้งหมด 3 รางวัลเท่านั้น คือ รางวัลครูสภา รางวัลครูสุดดี และรางวัลครูคุณธรรม โดยการมอบทุกรางวัลของครูสภาจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอน ดังนั้น ขอให้ครูอย่าไปหลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่เข้ามาแอบอ้าง ซึ่งหากมีการเรียกเก็บเงิน ขอให้สันนิษฐานได้เลยว่าถูกหลอกแน่ ขณะนี้ผมได้ประสานไปยังครูสภาให้แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้แอบอ้างแล้ว เพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นการทำกันเป็นขบวนการ และไม่แน่ว่าจะมีแค่ในพื้นที่ภาคใต้ด้วย" รองปลัด ศธ.กล่าว และว่า สำหรับเอกสารแจ้งให้ครูรับรางวัลนั้นเป็นเอกสารลงเลขที่ กศช.ด่วนพิเศษ 99/2559 เรื่องงานประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ รางวัล "ครูผู้ทิศตน เพื่อพ่อของแผ่นดิน" โดยมีนายสมชาย ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ด้านนายสมชายกล่าวว่า ตนได้เห็นเอกสารดังกล่าวแล้ว ขอยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตนไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ซึ่งถูกกลุ่มบุคคลเหล่านี้นำชื่อไปใช้แอบอ้างและปลอมลายเซ็นขึ้น เพราะลายเซ็นในเอกสารก็ไม่ตรงกับลายเซ็นของตน โดยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ตนได้ไปแจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.เมืองกำแพงเพชรไว้แล้ว.

ขอบคุณที่มาจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 10 ตุลาคม 2559](#)